

Số: 1768/SGDDĐT-GDTH

Hải Phòng, ngày 19 tháng 8 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cấp tiểu học trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;  
Các trường phổ thông nhiều cấp có cấp tiểu học;

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học đối với cấp tiểu học được quy định tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng; Để có thể bắt đầu năm học mới 2021-2022 theo đúng kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện kế hoạch tựu trường của các khối lớp

1.1 Đối với lớp 1: Ngày tựu trường là ngày 25/8/2021. Phòng GD&ĐT hướng dẫn các nhà trường xây dựng phương án tập trung học sinh như sau:

- Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để chuẩn bị cho ngày tựu trường. Các trường tập trung rà soát cơ sở vật chất phục vụ dạy và học (các phòng học, các phòng làm việc...), vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, có phương án để đo nhiệt độ, sát khuẩn, khai báo y tế (có thể sử dụng khai báo theo mã QR) cho phụ huynh và học sinh, đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m. Nhà trường động viên đội ngũ giáo viên các khối lớp khác tham gia hướng dẫn học sinh lớp 1 lên lớp theo hàng lối để đảm bảo khoảng cách an toàn.

- Giáo viên chủ nhiệm chủ động chia lớp thành 2 nhóm theo danh sách được phân công: 01 nhóm tập trung buổi sáng và 01 nhóm tập trung buổi chiều. Giáo viên thông báo đến từng phụ huynh học sinh về thời gian học, các yêu cầu cần thực hiện khi đến trường, cách thức sát khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào trường, vào lớp.

- Tranh thủ thời gian học sinh được học tập tại trường, giáo viên kết hợp việc rèn luyện nề nếp đồng thời với dạy học nội dung bài mới. Tranh thủ những ngày học trực tiếp tại trường, giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch bài dạy, thực hiện tích hợp, tập trung vào những môn học trọng tâm, những nội dung trọng



tâm, cốt lõi, những kiến thức mới đối với học sinh lớp 1 (theo yêu cầu cần đạt của học kỳ I) để thực hiện dạy học. Giáo viên chuẩn bị những bài luyện tập, thực hành để phối hợp cùng phụ huynh hướng dẫn học sinh tự học tập tại nhà vào buổi thứ 2 trong ngày. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường, các đơn vị có thể thống nhất thời gian học sinh lớp 1 học online vào buổi tối nếu thấy cần thiết).

- Giáo viên chủ nhiệm có thể lựa chọn sử dụng nhiều hình thức kết nối điện tử với phụ huynh học sinh thông qua các ứng dụng, mạng xã hội như: Facebook, Zalo, ... hoặc các phần mềm nhắn tin miễn phí, có thể kết nối với nhiều phụ huynh để cùng hướng dẫn học sinh học thông qua các phần mềm như: Zoom, Trans, Skype, Google Meet, Microsoft Team, K12.online, ...

*(Trong trường hợp học sinh phải dừng đến trường từ ngày 25/8/2021, Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn tiếp theo)*

1.2. Đối với các lớp 2, 3, 4, 5: Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường thực hiện như sau:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp mới nhận danh sách học sinh lớp mình, chủ động kết nối điện tử với phụ huynh học sinh thông qua các ứng dụng, mạng xã hội như: Facebook, Zalo, ... hoặc các phần mềm nhắn tin miễn phí. Giáo viên có thể kết nối với nhiều phụ huynh để cùng hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, quy định nề nếp học tập thông qua các phần mềm như: Zoom, Trans, Skype, Google Meet, Microsoft Team, K12.online, ...

- Học sinh lớp 2, 3, 4, 5 sẽ bắt đầu học kỳ I từ ngày 06/9/2021. Căn cứ tình hình dịch Covid-19 cho đến thời điểm 05/9/2021, căn cứ hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc cho phép học sinh đi học trở lại, các nhà trường sẽ quyết định phương thức bắt đầu học kỳ I trực tiếp hoặc trực tuyến. Vì vậy, các nhà trường chủ động xây dựng phương án dạy học theo những gợi ý sau:

*Phương án 1 - Học sinh được đến trường từ ngày 06/9/2021:* Các nhà trường chỉ đạo tổ/khối chuyên môn khẩn trương xây dựng kế hoạch bài học, tích hợp, tập trung vào những môn học trọng tâm, những nội dung trọng tâm, cốt lõi đối với học sinh (theo yêu cầu cần đạt của học kỳ I). Tranh thủ tối đa những ngày đến trường để dạy kiến thức mới cho học sinh. Phần luyện tập, thực hành sẽ tiến hành kết nối trực tuyến với học sinh để hoàn thành chương trình Học kỳ I năm học 2021-2022.

*Phương án 2 - Học sinh không thể đến trường từ ngày 06/9/2021:* Giáo viên chủ động kết nối với nhiều phụ huynh để cùng hướng dẫn học sinh học online

H. C. N  
B. C.  
H. D. U.  
H. A. O. T.  
H. O. H. A. N.

thông qua các phần mềm như: Zoom, Trans, Skype, Google Meet, Microsoft Team, K12.online, ... Các nhà trường chỉ đạo tổ/khối chuyên môn xây dựng kế hoạch bài dạy online, nội dung bài dạy tập trung vào việc ôn luyện, thực hành kiến thức và dạy kiến thức mới theo tỷ lệ (70% luyện tập thực hành - 30% dạy kiến thức mới). Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm căn cứ tình hình học tập của từng đối tượng học sinh lớp mình để dự kiến lượng kiến thức mới trong kế hoạch bài dạy khi học sinh được quay trở lại trường, đảm bảo dù thực hiện thông qua cả học online hay học trực tiếp, học sinh vẫn đạt được những yêu cầu cần đạt của học kỳ I năm học 2021-2022.

*(Trong trường hợp học sinh phải dừng đến trường từ ngày 06/9/2021, Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn chi tiết về hình thức dạy học online cho từng khối lớp)*

## 2. Xây dựng phương án khai giảng năm học 2021-2022.

Các nhà trường chủ động xây dựng phương án khai giảng cho năm học 2021-2022, cụ thể:

- Phương án khai giảng trực tiếp: Nhà trường chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Lựa chọn một số học sinh đến trường khai giảng (có thể chọn cả khối lớp 1 và đại diện học sinh các khối còn lại, ...), đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, sát khuẩn, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách 2m. Số còn lại sẽ tham dự khai giảng thông qua các đường link trực tuyến như: youtube, facebook, ...

- Phương án khai giảng trực tuyến: Trong điều kiện học sinh không thể đến trường, các nhà trường có thể chủ động phương án khai giảng trực tuyến thông qua các phần mềm như: Zoom, Trans, Skype, Google Meet, Microsoft Team, K12.online, ..., hoặc tạo đường link trực tuyến như: youtube, facebook, ...

Nhận được công văn này, đề nghị Phòng GD&ĐT các quận, huyện nhanh chóng hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Vũ Văn Trà**